

ชื่อปัญหาพิเศษ	ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ
ชื่อผู้เขียนปัญหาพิเศษ	กิตติศักดิ์ รัตนดาฉาย
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปีการศึกษา	2550

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว และการได้รับข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ ได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรของ Taro Yamane จำนวนทั้งสิ้น 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA) มีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ L.S.D. (least significant difference test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญในภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับที่แรกคือ ด้านทำเลที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญ ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านที่พักแรมและบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เพศ สถานภาพ อาชีพ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวต่างกัน แต่ นักท่องเที่ยวที่อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พักแรมและบริการของอุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญแตกต่างกัน ด้านอัตราค่าบริการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าบริการของอุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญไม่แตกต่างกัน แต่นักท่องเที่ยวที่เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าบริการของอุทยานแห่งชาติเขาคิซมัญญแตกต่างกัน ด้านทำเลที่ตั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่สถานภาพ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน